

TMILL ร่วมส่งมอบความสุขให้พนักงาน จัดกิจกรรม สายใย-สานสัมพันธ์ประจำปี



TMILL ร่วมส่งมอบความสุขให้พนักงาน จัดกิจกรรมสายใย-สานสัมพันธ์ประจำปี มอบเหรียญที่ระลึกเชิดชูเกียรติแก่พนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี พร้อมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ในธีม “Sport Party” เมื่อเร็ว ๆ นี้คุณประภาส ชุติมาวรินทร์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมสายใย-สานสัมพันธ์ประจำปี และงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อมอบความสุข ความสนุกสนานให้กับพนักงานบริษัท หลังจากได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจกับการทำงานมาอย่างเต็มที่ตลอดทั้งปี พร้อมกันนี้ยังมีการมอบเหรียญที่ระลึกเชิดชูเกียรติแก่พนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดีภายในองค์กร โดยได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ในธีม “Sport Party” พร้อมด้วยกิจกรรมสันทนาการมากมาย สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับพนักงาน ณ โรงแรมจอมเทียนการ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

เกี่ยวกับ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (TMILL)

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตแป้งสาลีรายใหญ่ของประเทศไทย โดยเริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2550 บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้า เริ่มตั้งแต่การเลือกสรรพันธุ์ข้าวที่มีมาตรฐานสูง ปริมาณโปรตีน และกลูเตนที่เหมาะสม ทำการแปรรูปให้ได้แป้งสาลีที่มีคุณภาพ สำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และอาหารหลากหลายชนิด ด้วยการเลือกสรรอุปกรณ์เครื่องจักรอันล้ำสมัย โดยใช้ระบบแปรรูปแป้งสาลีอัตโนมัติแบบ CIM (Computer Integrated Manufacturing) ซึ่งมีความสามารถพิเศษในการควบคุมคุณภาพ

ของแป้งสาลีสูตรต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ สะอาด และถูกสุขลักษณะ ภายใต้ระบบการวิเคราะห์และควบคุมจุดวิกฤตอันตรายในกระบวนการผลิต อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพทางเคมี ชีวภาพ และกายภาพของแป้งสาลี (Hazardous Analysis Critical Control Points: HACCP) อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยด้านอาหารเป็นสำคัญ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทั้งด้านระบบคุณภาพ สุขอนามัยและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ISO 22000, GMP, HACCP และ HALAL เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีที่มีคุณภาพสูงสุดและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุด นอกจากนี้ยังมีที่มคัณฑ์และวิจัยผลิตภัณฑ์ ซึ่งคอยให้บริการผลิตแป้งสาลีตามสูตรเฉพาะ (Tailor - Made Flour) และคิดค้นแป้งสาลีประเภทใหม่ ๆ สูตรพิเศษ (Novel Products) เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าอีกด้วย